

## TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NĂM 2023

Stt	Đề tài	Tóm tắt nội dung
1	Kinh nghiệm quốc tế về hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi và giải pháp tăng cường hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của BHTGVN.	Đề tài nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, phân tích đặc điểm hoạt động của BHTGVN, rút ra những kinh nghiệm, bài học phù hợp và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của BHTGVN.
2	Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.	Đề tài nghiên cứu tổng quan về tài chính toàn diện, vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong thúc đẩy tài chính toàn diện; phân tích thực trạng tài chính toàn diện tại Việt Nam, đánh giá vai trò của BHTGVN trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện; đưa ra giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.
3	Hoạt động giám sát của BHTGVN theo định hướng Chiến lược phát triển của BHTGVN và các chuẩn mực của Basel.	Đề tài đánh giá thực tiễn hoạt động giám sát của BHTGVN theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu của Luật bảo hiểm tiền gửi, Chiến lược ngành ngân hàng và Chiến lược phát triển BHTGVN; nghiên cứu các nguyên nhân và đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của BHTGVN.
4	Nâng cao chất lượng giám sát của Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.	Đề tài nghiên cứu, đánh giá hoạt động giám sát của Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả giám sát từ xa của Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
5	Nâng cao chất lượng công tác Giám sát – Kiểm tra đối với các điểm giao dịch của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tại Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.	Đề tài phân tích thực trạng; đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra của Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối với các điểm giao dịch của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được giao quản lý.